
C:\Documents and Settings\user\My Documents\หัวขาว.doc 24/9/10 10:16  

 

ขาวประชาสัมพนัธ  

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
๑๑๔  สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖  
โทรศัพท/โทรสาร ๐-๒๒๕๘-๐๓๑๑  
 3ห อ ง ส มุ ด ข อ ง ห นู  เ ป ด โ ล ก ใ ห ม ใ บ เ ล็ ก 

 

ชี้จับตารับตรงเขามหา'ลัยกอระบบเด็กฝาก 
 
  จากการเสวนาจับกระแสปฏิรูปการศึกษารอบสอง เร่ือง “Admissions:เสมอ
ภาคและยุติธรรมทางการศึกษาจริงหรือ..?” เม่ือวันที่ 22 ก.ย. ที่ม.ราชภัฏจันทรเกษม 
รศ.ดร.พินิติ รัตนานุกูล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) กลาววา 
ระบบการรับนักศึกษาทั้งในอดีตและปจจุบันตางก็มีทั้งขอดีขอเสีย ดังนั้นตองมาดูวาจะ
ทําอยางไรใหระบบปจจุบันสามารถสรางความสมดุลและโอกาสใหแก นักเรียนทุกคนได
อยางเทาเทียมกัน และเด็กเขามาเรียนไดตรงตามความตองการและความสามารถของ
นักเรียน สอดรับกับความตองการกําลังคนของประเทศ รวมท้ังทําใหเกิดการกระจายตัวของ
อ า ชี พ ต า ม ค ว า ม ต อ ง ก า ร ข อ ง แ ต ล ะ ภู มิ ภ า ค 
    นายธนสาร พฤฒิสถาพร กรรมการสหพันธเยาวชนนานาชาติ กลาววา ประเทศไทย
เนนความรูในการสอบเขามหาวิทยาลัยเปนหลัก เมื่อเขาไปเรียนแลวจบออกมาก็ทํางานไมตรง
ตามสายงาน เนื่องจากไมไดเรียนตามความตองการ สวนขอสอบวัดความถนัดท่ัวไป หรือ แกต 
ที่มุงวัดการคิดวิเคราะหของเด็กนั้น ตนอยากถามวามีกี่มหาวิทยาลัยที่สอนเด็กใหคิดวิเคราะห
ดังนั้นจําเปนหรือไมที่ตองมีการสอบแกต สวนขอถกเถียงเรื่องจํานวนครั้งในการสอบแกต-แพต 
ตนเห็นวายังจําเปนตองสอบหลายครั้งเพราะมาตรฐานขอสอบแตละครั้งไมเหมือนกัน บางครั้ง
งาย บางครั้งยาก ดังนั้นหากสามารถกําหนดมาตรฐานขอสอบไดเหมือนขอสอบโทเฟลก็เชื่อวา
การสอบหลายคร้ังของเด็กจะลดลงอยางแนนอน  
 นางวาสนา วิถีสวัสด์ิ หัวหนาฝายแนะแนว รร.สุรศักด์ิมนตรี กลาววา มหาวิทยาลัยตาง 
ๆ ตองการไดเด็กเกง ๆ เขาไปเรียนจึงเกิดการแขงขันเปดสอบรับตรง ทําใหเด็กตองสมัครสอบ
หลายแหงและเสียคาใชจายมากข้ึน ดังนั้นมหาวิทยาลัยตาง ๆ ควรกําหนดใหแตละคณะเปดรับ
ตรงพรอมกัน ไมใชแตละคณะเปดสอบกันเองทําใหเด็กตองเสียคาใชจายจํานวนมาก 
     ดาน นายอํานวย สุนทรโชติ ประธานชมรมคานิยมเพื่อสรางชาติ กลาววา ในประเทศ

ขาวจากหนังสือพิมพเดลินิวส   ฉบับประจําวันที่ ๒๓  เดือนกันยายน   พ.ศ.๒๕๕๓     หนา    
ศูนยสารสนเทศและการประชาสัมพันธ ไดจัดระบบขาวสื่อสิ่งพิมพ สนใจดูท่ีได   http://news.swu.ac.th/newsclips/ 
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ไทยไมมีระบบไหนที่จะปราศจากเสนสายไดดีที่สุดเหมือนระบบเอนทรานซ สวนการรับตรงกลับ
สรางผลกระทบมากมาย อาทิ คุณภาพขอสอบที่พบวามีความผิดพลาดเยอะแตไมมีการแกไขทํา
ใหเกิดความไมเปนธรรมแกเด็ก เพราะไมมีการเผยแพรขอสอบเหมือนขอสอบโอเน็ต ทําใหเริ่ม
กังวลกันวาการรับตรงจะทําใหเกิดระบบอุปถัมภเหมือนการฝากเด็กเขาโรงเรียนเพราะไมมีการ
ประกาศคะแนนอะไรเลย การตรวจสอบก็ลําบาก จึงเปนสิ่งที่สังคมจะตองจับตาเพราะขณะนี้
แนวโนมการรับตรงของแตละมหาวิทยาลัยมีเพิ่มมากขึ้น. 

 
 

 


